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Á fundi bæjarráðs Hveragerðis sem haldin var fimmtudaginn 15.desember 2016 var tekið fyrir erindi 
um umsögn um frumvarp til laga um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins), 6 
mál.

Eftirfarandi var fært til bókar;

Bæjarráð lýsir yfir ánægju með að frumvarpið skuli vera komið á dagskrá Alþingis og hvetur 
alþingismenn til að sjá til þess að það verði að lögum fyrir áramót.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst, 
f.h. Hveragerðisbæjar,

Ragnheiður Brynjólfsdóttir 
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